

Số: /TB-VPUBND

Đồng Tháp, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
(Trưởng đoàn kiểm tra số 01) tại buổi làm việc với UBND thành phố Cao Lãnh
về xây dựng, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024**

Ngày 04 tháng 3 năm 2024, Đoàn kiểm tra số 01 do Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Cao Lãnh về xây dựng, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2024 theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND Tỉnh. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo sở, ngành Tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an Tỉnh, Cục Thống kê Tỉnh, Liên Minh Hợp tác xã Tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Thành phần thành phố Cao Lãnh tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra gồm có: ông Trần Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; ông Vũ Nhật Tân, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Võ Phan Thành Minh, Chủ tịch UBND Thành phố; ông Lê Quang Trọng, bà Lê Thị Mai Trinh và ông Nguyễn Phước Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và đại diện lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố cùng dự.

Sau khi nghe Lãnh đạo UBND thành phố Cao Lãnh báo cáo tình hình triển khai xây dựng, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa kết luận như sau:

I. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023

Đoàn Kiểm tra biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn và những kết quả mà chính quyền và nhân dân thành phố Cao Lãnh đã đạt được trong thời gian qua. UBND thành phố Cao Lãnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã chuyển động khá tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. UBND Thành phố đã thực hiện đạt **13/13** chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố giao năm 2023 và hoàn thành **11/14** nội dung cam kết hành động năm 2023 với UBND Tỉnh.

Năm 2023, tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định với 02 ngành hàng chủ lực xoài và hoa kiểng; có thêm **12** sản phẩm mới được công nhận đạt

chuẩn OCOP trong (*lũy kế có 52 sản phẩm*). Tái cơ cấu ngành công nghiệp tiếp tục được quan tâm thực hiện, đến cuối năm 2023 có **72** doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp; tỷ lệ lao động ngành công nghiệp qua đào tạo đạt 102,95%. Thành phố đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển nhanh cả về số lượng, quy mô và đa dạng các loại hình theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, có **205** doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2023, đạt **136,6%**; cấp mới **633** giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với tổng vốn đăng ký ban đầu là 65,343 tỷ đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể là **15.971** hộ.

Thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt **225%** so với dự toán. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được thực hiện tốt, tỷ lệ giải ngân đạt **98,83%** kế hoạch. Công tác tuyên truyền, quảng bá, liên kết phát triển du lịch được tổ chức đạt hiệu quả qua các sự kiện văn hóa, lễ hội thường niên. Hình ảnh địa phương được xây dựng ngày càng rõ nét.

Công tác phát triển văn hoá - xã hội được quan tâm thực hiện khá toàn diện, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện; các chỉ tiêu giáo dục đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra; trong năm 2023 có **4.606** lao động được giải quyết việc làm, trong đó, có **151** lao động đi làm việc ở nước ngoài (*đạt tỷ lệ 114,39% so với chỉ tiêu đã giao*); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn **0,229%** (*thấp hơn mức bình quân cả tỉnh*); Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt **100,49%** kế hoạch.

Tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ổn định, không phức tạp và không tạo ra điểm nóng, trong năm 2023. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội huyện tiếp tục được giữ vững ổn định.

Đoàn Kiểm tra nhất trí với những bất cập, hạn chế mà Thành phố đã nêu ra, như: Tiến độ thực hiện các quy hoạch phân khu còn chậm; kêu gọi dự án đầu tư chưa đạt theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra; chưa khai thác hết chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp chủ lực của Thành phố; tình trạng xây cất, lấn chiếm đất công, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông còn diễn ra; tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng trên cả ba tiêu chí. Thành phố đã nhận diện đầy đủ nguyên nhân các hạn chế, trong đó các nguyên nhân chủ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành cần được khắc phục triệt để trong thời gian tới.

II. Về công tác cụ thể hoá chương trình, kế hoạch trọng tâm của tỉnh năm 2024 và một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024

1. Đánh giá về công tác cụ thể hoá chương trình, kế hoạch trọng tâm của tỉnh năm 2024

Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể UBND thành phố Cao Lãnh trong tiếp thu và triển khai, cụ thể hoá kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch trọng tâm của Tỉnh năm 2024, có nhiều nội dung đã chủ động triển khai sớm ngay từ đầu năm 2024. Qua đó, UBND Thành phố chỉ đạo

các cơ quan tham mưu, xây dựng văn bản cụ thể hoá bám sát nội dung, quan điểm chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh, đề ra nhiệm vụ, kế hoạch chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thể hiện được tinh thần phấn đấu cao gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

2.1. Năm 2024 được xem là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2021-2025; trong đó nhận định tình hình tiếp tục khó khăn khi vừa phải thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên với yêu cầu cao hơn, chỉ tiêu lớn hơn năm 2023, vừa giải quyết các công việc tồn đọng kéo dài nhiều năm, các vấn đề ách tắc lâu nay về chính sách và tổ chức thực hiện; vừa phải đối phó, phản ứng nhanh với các vấn đề, diễn biến mới có thể phát sinh chưa dự báo được hết. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thành phố Cao Lãnh quán triệt các quan điểm sau:

(1) Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch năm 2024 với tư tưởng đi lên, các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra phải cao hơn so với năm trước để tạo động lực phấn đấu. Không để xảy ra tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không tham mưu hay giải quyết công việc.

(2) Việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phát huy được tinh thần đoàn kết, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để thực hiện thật tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

(3) Phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; nhận diện đầy đủ các hạn chế, khuyết điểm đã được các cơ quan Thanh tra, kiểm toán và các ngành chuyên môn chỉ ra để có giải pháp khắc phục.

(4) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc. Đổi mới mạnh mẽ trong phương thức chỉ đạo, điều hành. Tập trung, chủ động, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế.

2.2. Ngoài các giải pháp thực hiện đã nêu tại Báo cáo, Đoàn Kiểm tra đề nghị thành phố Cao Lãnh quan tâm thêm một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai thực hiện tốt, cụ thể như sau:

(1) Rà soát lại các nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ khó đạt kế hoạch để có phân tích, đánh giá cụ thể, làm rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Rà soát lại tất cả các dự án đầu tư công trên địa bàn (*kể cả các dự án do các ngành tỉnh làm chủ đầu tư*), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Lãnh đạo UBND Thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp thực hiện; phải có sự vào cuộc ngay từ đầu, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2024.

(2) Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đặc biệt là quy hoạch phân khu để tạo cơ sở xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư. Thường xuyên rà soát, đánh giá phân loại đô thị, kiểm soát chất lượng đô thị theo lộ trình, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thấp so với tiêu chuẩn của đô thị loại II cũng như tiếp cận và hoàn thiện một số tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Tỉnh.

(3) Phát huy hiệu quả các doanh nghiệp mới thành lập. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích phát triển loại hình doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh hoạt động và chuyển đổi thành doanh nghiệp.

(4) Chú trọng xây dựng chính quyền kiến tạo và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, tiếp tục xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, lấy cải cách hành chính làm mũi đột phá; đổi mới thái độ, phương pháp, lề lối làm việc theo hướng năng động và phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp an tâm sản xuất.

(5) Đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, điều hành. Bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp trên để tổ chức thực hiện; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cả hệ thống chính trị; phát huy mặt tích cực, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự lan tỏa, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Xác định trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo, điều hành, khai thác tốt hơn nữa những tiềm năng và lợi thế của địa phương. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các khuyết điểm, vi phạm. Đánh giá mức độ hoàn thành của từng ngành, từng đồng chí trong giai đoạn vừa qua để kịp thời khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật, đồng thời chấn chỉnh đối với các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt; phát hiện các nhân tố, cá nhân tích cực để tạo điều kiện phát triển, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Đúc kết, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả; áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào trong đổi mới phương thức chỉ đạo. Xác định cụ thể các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ngoài nguồn vốn được bố trí từ ngân sách nhà nước, cần chú trọng việc khơi dậy, thu hút các nguồn lực từ xã hội, đặc biệt từ các doanh nghiệp đầu tư.

III. Về các kiến nghị của UBND Thành phố

Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và ủng hộ những kiến nghị, đề xuất của thành phố Cao Lãnh. Giao các Sở, ban, ngành Tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có văn bản trả lời cụ thể, rõ ràng đối với các nội dung kiến nghị của UBND thành phố Cao Lãnh; nội dung nào vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh.

(Chi tiết phân công giải quyết kiến nghị tại Phụ lục kèm theo)

Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh trân trọng thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 để các Sở, ban, ngành Tỉnh và UBND thành phố Cao Lãnh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên Đoàn Kiểm tra;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn Tỉnh;
- Thành ủy, UBND thành phố Cao Lãnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- CVNC/VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT, TH (tuan).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phi Đa

Phụ lục
PHÂN CÔNG GIẢI QUYẾT CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
CỦA THÀNH PHỐ CAO LÃNH

*(Đính kèm theo Thông báo số /TB-VPUBND ngày tháng năm 2024
của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh)*

1. Đề xuất UBND Tỉnh sớm phân bổ vốn để thực hiện dự án nạo vét sông Cái Sao thượng và sông Cao Lãnh.

Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành liên quan.

2. Kiến nghị điều chỉnh cơ cấu vốn và bổ sung kinh phí thực hiện công trình Lia 2, Phường 2 - Phường 3, thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh.

Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành liên quan.

3. Kiến nghị thay đổi phương án sử dụng sản phẩm thu hồi từ nạo vét khu vực vàm Hòa Đông, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh.

Phân công thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Đề nghị hướng dẫn mức chi cho Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.

Phân công thực hiện: Sở Tài chính.

5. Đăng ký điều chỉnh danh mục, quy mô dự án kêu gọi đầu tư.

Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Đề nghị ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hồ sơ xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai của ông Nguyễn Văn Lanh và ông Nguyễn Văn Ni

Phân công thực hiện: Sở Tư pháp.

7. Kiến nghị mức độ áp dụng khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Phân công thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

8. Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống công dọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh.

Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành liên quan.